



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565

เรื่อง

1. ชาวสวนมะพร้าวทับสะแกโอดราคาตก
2. เกษตรฯเปิดฉากจัดเอเปกชูความมั่นคงด้านอาหาร
3. เกษตรฯจับมือญี่ปุ่นส่งเสริมด้านการค้ายกระดับทำเกษตรให้เกิดความยั่งยืน
4. ปลัดเกษตรฯรุกพัฒนางานกรมการข้าว
5. 'อลงกรณ์'ชงเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์เดินหน้า10โครงการพัฒนาด้านเกษตร
6. ทำลายเนื้อสัตว์ลักลอบนำเข้า!ล็อตใหญ่34ตัน
7. ปิดจ็อบบริหารจัดการผลไม้ปี65 "อмерик้อย โมเดล" เต็ม! ช่วยซื้อขายผลผลิต
8. มอบกรรมสิทธิ์ โคอ-กระบือเกษตรกร
9. จับตา...เขตส่งเสริมนวัตกรรมยางปลูกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. พาณิชย์จ่อไล่บี้ผู้ค้าปุ๋ยหลังต้นทุนลด
12. คอลัมน์: EEC Analysis: สัญญาณเศรษฐกิจ'อีอีซี'ฟื้นในอัตราชะลอตัว

สื่อ

- ไทยโพสต์  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*

# ชาวสวนมะพร้าวทับสะแกโอตราคาดก



**ประจวบคีรีขันธ์** ● วันที่ 28 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์มะพร้าวใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศ ได้รับผลกระทบจากมะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศและมะพร้าวเถื่อน ทั้งที่ปริมาณผลผลิตภายในประเทศช่วงนี้ลดลงตามกลไกตลาด ราคาปรับขึ้นสูงขึ้น แต่กลายเป็นราคาต่ำกว่าราคาทุน โดยมีราคาหน้าสวนลูกละ 7 บาท เมื่อหักต้นทุนเหลือเพียง 4 บาท เกษตรกรนำตาตอกใน ยอมขายทั้งที่ขาดทุน

นายกิตติวงศ์ แสงสุวรรณ เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวทับสะแก มีแปลงปลูกมะพร้าว จำนวน 30 ไร่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคามะพร้าวเหลือลูกละ 7 บาท มะพร้าวเขาก็โลกรัมละ 15 บาท ซึ่งต่ำกว่าทุนที่**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ประเมินไว้ที่ 9 บาท ขณะที่ค่าครองชีพและต้นทุนเพิ่มขึ้นควรมีราคาไม่ต่ำกว่า 12 บาท เกษตรกรจึงพออยู่ได้ หากให้ตีควรเป็น 15 บาท

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มะพร้าวราคาตกต่ำมาจากการอนุญาตนำเข้ามะพร้าวและการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อน สถานการณ์มะพร้าวเถื่อนยังคงมีอยู่ พยายามปิดการ

กะเทาะมะพร้าวนอกโรงงาน เพราะจะถูกมะพร้าวเถื่อนสวมสิทธิ์เข้าไป แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไร ทั้งนี้ สศก.มีตัวเลขปริมาณการนำเข้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จำนวนมะพร้าวไม่ชัดเจน ถึงแม้มะพร้าวในประเทศไม่พอ แต่ราคายังคงต่ำมันสวนทางกัน

ราคามะพร้าวจากทับสะแกและสมุทรสงครามเป็นตัวอ้างอิงราคาขายปลายทางที่ตลาดไท ทุกวันนี้มะพร้าวทับสะแกถูกสวมรอยจากภาคใต้ แต่คุณภาพไม่เทียบเท่ามะพร้าวทับสะแก ซึ่งเป็นมะพร้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ชัดเจน คือ หอมมัน พยายามผลักดันให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจลำดับที่ 6 ต่อจากข้าว ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่อยู่ในครัวเรือนและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้านนายกานต์ จิวสกุล อาชีพเกษตรกรกล่าวว่า ตอนนี้มีมะพร้าวราคาปรับขึ้นลูกละ 7 บาท หักค่าสอยลูกละ 2 บาท ค่าขึ้น ค่าลาก 1 บาท เหลือลูกละ 4 บาท ไม่นับรวมค่าตัดหญ้า ค่าปุ๋ย ไม่เหลืออะไรเลย ขาดทุนด้วยซ้ำ เก็บแต่ละครั้งติดลบ ทำให้หมดกำลังใจ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 29 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15127

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 16.83

Ad Value: 21,037.50

PRValue (x3): 63,112.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯเปิดฉากจัดเอเปกชูความมั่นคงด้านอาหาร

## เกษตรฯเปิดฉากจัดเอเปก ชูความมั่นคงด้านอาหาร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปก ครั้งที่ 7 ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี และสมาชิกเอเปก 21 เขตเศรษฐกิจ พร้อมกล่าวในการประชุมครั้งนี้ ว่ามุ่งหวังสนับสนุนให้เอเปก เจริญเติบโตในระยะยาว มีภูมิคุ้มกัน มีความครอบคลุม ความสมดุล และความยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปฎิธาชาฯ ค.ศ.2040 แผนปฏิบัติการเอาเทอัว รวมถึงหัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปก คือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” และแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว Bio - Circular - Green Economy หรือ BCG Model

การประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร นับเป็นกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เข้มแข็ง และสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนความมั่นคงอาหารให้กับประชาคมโลก ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก ซึ่งจากสถานการณ์ความมั่นคงอาหารในปัจจุบัน องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ รายงานว่า ในปี 2030 ประชาชนประมาณ 670 ล้านคน จะยังคงขาดสารอาหาร นอกจากนี้ ผลกระทบและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นต่อระบบอาหารทั่วโลก เช่น วิกฤตด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้เอเปก ต้องปรับบทบาท และแนวทางที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาคด้านต่าง ๆ ด้วย

## เกษตรฯจับมือญี่ปุ่น ส่งเสริมด้านการค้า ยกระดับทำเกษตร ให้เกิดความยั่งยืน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงผลสำเร็จของการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) ครั้งที่ 12 ว่าภายหลังมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมด้านความปลอดภัยอาหาร และการประชุม JTEPA ครั้งที่ 12 พร้อมกันทั้ง 3 คณะฯ

ทั้งนี้ สำหรับกรอบการประชุม JTEPA ครั้งที่ 12 นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆ ที่เป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน

ปัจจุบันญี่ปุ่นให้ความสำคัญต่อการพลิกโฉมระบบการเกษตรและอาหารของโลก เพื่อให้มีความยั่งยืน โดยนำเสนอแนวคิดและกรอบความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการพัฒนาระบบอาหารที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและมีความยั่งยืน 2.การส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะและเกษตรดิจิทัล และ 3.การส่งเสริมการทำเกษตรที่ลดปัญหาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่าน 4 กลไก ซึ่งอนาคตกระทรวงเกษตรฯ จะยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์กับทางญี่ปุ่น อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น





เร่งพัฒนา : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสัมมนา การพัฒนางานฯ จัดโดยกรมการข้าว มุ่งสร้างความเข้าใจแนวทางการทำงานให้เกิด การบูรณาการไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

## ปลัดเกษตรฯรุกพัฒนางานกรมการข้าว

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการสัมมนา “สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีทั้งระบบ” พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “การขับเคลื่อนภาคเกษตรอย่างยั่งยืนในยุค Next Normal” และมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรกรมการข้าว ให้กับ ผอ.สำนัก/กอง ที่มีบุตรของบุคลากรได้รับทุน ที่โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 300 คน ว่ามุ่งหวังสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและ พัฒนาการทำงานไปทิศทางเดียวกัน เพื่อ

ให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกรมการข้าว มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างการขับเคลื่อนภาคการเกษตร มุ่งเน้นให้ “ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการส่งออกในเวทีโลก” รวมทั้งเป้าหมายนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ทั้งนี้ พิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ทั้งสถานการณ์โลกที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร โอกาสและภัยคุกคามของภาคเกษตรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เร่งให้โลกเข้าสู่

ยุค Next Normal อย่างรวดเร็ว โดยปี 2565 ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญในการปรับแนวทางการทำงาน การพัฒนากำลังคนภาคเกษตร พัฒนากระบวนการทำงาน ผลักดันวิจัยและนวัตกรรมเกษตร และยกระดับความร่วมมือเครือข่ายจากทุกภาคส่วน

“ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วทั้งประเทศกว่า 4.49 ล้านครัวเรือน คิดเป็นเนื้อที่ปลูกกว่า 61 ล้านไร่ ซึ่งถือเป็นสินค้าเกษตรลำดับหนึ่งของประเทศ จึงจำเป็นต้องบูรณาการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง จะต้องเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก” ดร. ทองเปลว กล่าว

# 'อลงกรณ์' ชงเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ เดินหน้า 10 โครงการพัฒนาด้านเกษตร

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2565 ว่า ที่ประชุมรับทราบ 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การขับเคลื่อนสาหร่ายพืชเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายอาหารแห่งอนาคต (Future Food Policy) โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ส่งเสริมสาหร่ายทะเล (Seaweed) และสาหร่าย ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การแปรรูป และการตลาด มีกรมประมง เป็นหน่วยงานหลัก จัดทำแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์เป็นการพัฒนาการผลิตในระดับท้องถิ่นให้เป็นผลผลิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน (Community based product) มุ่งเน้นการผลิตสาหร่ายทะเล และสาหร่ายน้ำจืดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ อาหารเสริม เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และน้ำมันชีวภาพ เป็นต้น

ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

และศูนย์เพาะเลี้ยงน้ำจืด เร่งเดินหน้าในการรวบรวมพันธุ์ การเพาะเลี้ยงและการเผยแพร่พันธุ์ ซึ่งจะดำเนินการใน 50 จังหวัด แบ่งเป็น 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล และ 28 จังหวัดบนบก มี องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า 2,600 แห่ง เป็นหนึ่งในเครือข่ายการขับเคลื่อน นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาสาหร่ายของศูนย์ความเป็นเลิศ ALEC ของ "วว." และบริษัทเอกชน

2.การรับทราบผลการประชุมหารือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับสภาอุตสาหกรรมฯ ที่มีมติเห็นพ้องต้องกัน ใน 10 โครงการ นอกจากนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ได้แก่ แนวทางและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในกลุ่มจังหวัดนำร่อง โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งให้ทราบว่ามีโอไอ (BOI) ได้อนุมัติเพิ่มมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว ซึ่งการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของ 18 กลุ่มจังหวัด สามารถดำเนินได้ทันทีตาม

มาตรการใหม่ของบีโอไอ ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงความพร้อมใน 3 ประเด็นหลัก คือ พื้นที่ ผู้ประกอบการ และสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

นายอลงกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการ Eastern Thailand Food Valley : ETEV ภายใต้ EEC ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ๊ตบอร์ด) ร่วมสนับสนุน ว่าได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการผลไม้ครบวงจรที่ จ.จันทบุรี โดยขณะนี้ มี 4 กลุ่มจังหวัดที่กำลังเดินหน้าจัดตั้งเขตส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งการประชุมครั้งถัดไป ตนจะเสนอโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์ ภายใต้เขตเวสต์ ตะวันตกและระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก (Western Economic Corridor) เป็นโครงการพัฒนา ตั้งแต่การผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ การแปรรูปขั้นต้น การใช้เกษตรอัจฉริยะส마트ฟาร์มมิ่ง การพัฒนา ศูนย์วิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร เป็นหนึ่งใน "เพชรบุรีโมเดล"



## ทำลายเนื้อสัตว์ 'ลักลอบ'นำเข้า! ลอตใหญ่34ตัน

กรมปศุสัตว์ฝั่งทำลายซากสัตว์ผิดกฎหมายรวม 34 ตัน หวั่นเป็นต้นเหตุแพร่เชื้อโรค วันที่ 28 ก.ย. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมปศุสัตว์ตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตและให้บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ก.ย. กรมปศุสัตว์ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้ทำลายซากสัตว์ผิดกฎหมายกว่า 10.2 ตัน ที่ยึดได้จากห้องเย็นแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม และได้รับมอบซากสุกรจากกรมศุลกากร เพื่อทำลายซากสุกรของกลางอีกจำนวน 28.8 ตัน ตามข้อตกลงระหว่างกรมปศุสัตว์กับกรมศุลกากรในวันเดียวกัน ที่ด่านกักกันสัตว์ จ.นครสวรรค์ ซากสัตว์ที่ทำลายด้วยการฝังกลบทั้งสิ้น 34 ตัน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บซากสัตว์ป้องกันการลักลอบนำเข้า และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ จ.นครปฐม ได้มีประกาศเรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในสุกรและหมูป่า ทำให้การเคลื่อนย้ายซากสุกรทุกครั้ง ต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายในพื้นที่เขตโรคระบาดตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากประชาชนทราบการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผิดกฎหมาย แจ้งเบาะแสได้ที่ [www.dld.go.th](http://www.dld.go.th) หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3225-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง



# ปิดจ๊อบบริหารจัดการผลไม้ปี65

## “อมก๋อย โมเดล” เด่น! ช่วยซื้อขายผลผลิต แจกกกล่อง โดนใจเกษตรกร ชอบเซฟต้นทุน

ปีนี้น่าจะเป็นปีทองของชาวสวนผลไม้ไทยอีกปีหนึ่ง หลังจากที่ผลผลิตผลไม้ปี 2565 ทั้งทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น มีปริมาณรวมกันมากถึง 5.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11% แต่แทบจะไม่ได้ยื่นข่าวผลผลิตล้นตลาด จนทำให้ราคาตกต่ำ หรือเกษตรกรออกมาร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อเงาะลึกลงไปแล้ว พบว่าเป็นผลสำเร็จมาจากแผนบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2565 ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 18 มาตรการ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนและเตรียมมาตรการเอาไว้ล่วงหน้า

ปัจจุบันผลผลิตผลไม้ได้ออกสู่ตลาดหมดแล้ว ทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย และลองกอง ซึ่งน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของปีนี้ ที่กำลังจะหมดฤดูกาล

หากเงาะลึกลงมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกที่ใช้กับการบริหารจัดการผลไม้ในประเทศ ที่มีความโดดเด่น และประสบความสำเร็จ ที่เกษตรกรพูดถึงกันอย่างมาก ก็คือ “อมก๋อย โมเดล” ที่ถูกนำมาใช้เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้กับผู้ซื้อ ทั้งผู้ประกอบการ ห้าง โรงงาน พ่อค้า ที่จะเข้าไปช่วยซื้อผลไม้ไปผลิตและจำหน่าย และมาตรการลดต้นทุนด้วยการแจกกกล่องบรรจุผลไม้ ที่กรมการค้าภายในนำมาแจกถึง 2 แสนกล่อง ที่เกษตรกรชอบใจ เพราะช่วยลดต้นทุนลงไปได้มาก

### ที่มาของ “อมก๋อย โมเดล”

สำหรับอมก๋อย โมเดล เป็นโมเดลที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนส.ค.2563 หรือกว่า 2 ปีมาแล้ว ในช่วงที่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ไปพบปะและร่วมรับฟังปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชียงใหม่ ท่อประชุมที่ว่าการ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยในการเดินทางไปครั้งนั้น ได้มีการนำผู้ซื้อไปเซ็น MOU กับเกษตรกร เพื่อรับซื้อมะเขือเทศ กะหล่ำปลี ฟักทอง พริก และบุก เป็นการสร้างหลักประกันให้เกษตรกรว่าผลผลิตที่จะออกมาจะมีตลาดรองรับแน่นอน และกำหนดราคาซื้อไว้ชัดเจน ทำให้เกษตรกรมีหลักประกันว่าจะขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นอย่างธรรม จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ทำให้เกิดเป็นโมเดลใหม่ขึ้นมา ซึ่งก็คือ อมก๋อย โมเดล และต่อมาได้ผลักดันให้เป็นนโยบายหลักที่นำไปใช้กับพืช ผัก และผลไม้ชนิดอื่นๆ เพื่อช่วยสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกร ที่จะขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้น และมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน

### ปี 64 ช่วยไม่มาก เพราะส่วนใหญ่ราคาดี

หลังจากที่มีความชัดเจนในการขับเคลื่อน “อมก๋อย โมเดล” กรมการค้าภายใน ก็ได้เดินหน้านโยบาย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร





ให้มีตลาดรองรับผลผลิตเป็นการล่วงหน้าต่อเนื่องทันที โดยปี 2564 มีการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรหาตลาดรองรับผลผลิตล่วงหน้าไม่มากนัก เพราะปีนี้ เป็นปีที่ผลผลิตส่วนใหญ่ราคาดี จึงได้เข้าไปช่วยเหลือแค่ไม่กี่ชนิด เช่น หอมหัวใหญ่ มังคุด ที่มีปัญหาในบางช่วง และทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ และต่อมาช่วยผลักดันให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นได้ และไม่มีปัญหาในที่สุด

### ปี 65 ช่วยดูแลล่วงหน้าหลายชนิด

ต่อมาในปี 2565 สถานการณ์ราคาผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหาด้านราคาตกต่ำ แต่ก็มีบางช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และออกพร้อมๆ กัน ราคา ก็อาจอ่อนตัวลงไปบ้าง แต่กรมการค้าภายในได้เข้าไปช่วยค้ำยันทันที โดยใช้อมก๋อยโมเดล เข้าไปบริหารจัดการเป็นการล่วงหน้า

เริ่มจากช่วงต้นปี ผักกาดขาวปลี ที่มีแหล่งเพาะปลูกสำคัญในภาคเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก มีปัญหาด้านราคา กรมการค้าภายในได้เข้าไปช่วยเหลือโดยประสานผู้ซื้อเข้าไปรับซื้อ และประสานให้มีการใช้ออมก๋อย โมเดล ในการบริหารจัดการในระยะต่อไป

ถัดมาได้เปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล @ปาย สืบค้ากระเทียม โดยประสานผู้ซื้อรายใหญ่ มาทำสัญญา รับซื้อกระเทียมจากเกษตรกร ทั้งเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ปริมาณ 5,520 ตันกระเทียมคละสด ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นทันที

ตามต่อด้วย “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@พังงา สืบค้ามังคุดทิพย์พังงา โดยได้ใช้ออมก๋อย โมเดล เช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดพังงา จำนวน 1,050 ตัน เป็นการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้เกิดหลักประกันว่ามังคุดทิพย์พังงาอย่างน้อย 1,050 ตัน ที่จะออกลูกในเดือน พ.ค.-มิ.ย. ขายได้แน่นอน และรับซื้อเบอร์ 1 และเบอร์ 2 ราคา 45-60 บาท/กิโลกรัม (กก.) ถ้าเป็นมังคุดคละ กก.ละ 25-35 บาท จากนั้นกรมการค้าภายในได้ใช้ออมก๋อย โมเดล เข้าไปช่วย

ชาวสวนลำไย จ.ลำพูน และเชียงใหม่ โดยประสานผู้ประกอบการห้าง และโรงงาน มาช่วยซื้อ เป้าหมาย 5 หมื่นตัน เพื่อกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และผลักดันส่งออก

ล่าสุดช่วงเดือน ส.ค.2565 ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง ในภาคเหนือ ครั้งนี้ นายจรินทร์ได้ไปเป็นประธาน การดำเนินการด้วยตัวเอง โดยมีการเชิญห้างและผู้ประกอบการ 9 ราย มาเซ็นสัญญากับเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง 15 กลุ่ม จากจังหวัดสุโขทัยและอุตรดิตถ์จำนวน 1,200 ราย ตกลงซื้อขายกัน

ที่ 7,500 ตัน จากผลผลิตภาคเหนือทั้งหมด 21,000 ตัน คิดเป็น 35% ของผลผลิตทั้งปี ซึ่งช่วยดึงราคา เป็นการขึ้นราคา โดยราคากำหนดว่าเกรดส่งออกต้องไม่ต่ำกว่า 20-80 บาทต่อกก. แล้วแต่กรณี ซึ่งปีที่แล้วราคา 13-18 บาทต่อกก. ซึ่งดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนเกรดคละรับซื้อไม่ต่ำกว่า 15-50 บาทต่อกก. ซึ่งราคาปีที่แล้ว 9-14 บาทต่อกก.



# มาตรการผลไม้ ที่โดนใจเกษตรกร

**ผู้จัดการ info Graphics**

## อมก๋อยโมเดล

- ช่วยจับคู่ซื้อขายระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อ เช่น ผู้ประกอบการ ห้าง พ่อค้า
- ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ
- ช่วยให้เกษตรกรรับรู้ราคาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็นหลักประกันให้เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน
- เป็นหลักประกันให้ผู้ซื้อจะมีผลผลิตตามที่ตกลงกันได้

## การแจกกล่องใส่ผลไม้

- กรมการค้าภายในร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยช่วยเหลือเกษตรกร
- แจกกล่องบรรจุผลไม้ฟรี 2 แสนกล่อง
- ค่าส่งฟรีไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อกล่อง
- ช่วยเกษตรกรเพิ่มโอกาสในการขายผลไม้ออนไลน์
- ช่วยลดต้นทุนในการซื้อกล่องบรรจุผลไม้
- ช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่งผลไม้

ที่มา : mgronline.com

### ติดตามคุณภาพราคาเพิ่มขึ้นจริง

เมื่ออมก๋อย โมเดล ถูกนำมาใช้ไปแล้วระยะหนึ่ง ช่วงเดือน ก.ย.2565 นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด โดยได้ไปตรวจสอบผลการปฏิบัติตามอมก๋อยโมเดล สินค้าล่องกอง ที่ จ.อุดรดิตถ์ เพราะเป็นแหล่งผลิตสำคัญ คิดเป็น 45% ของผลผลิตทั้งหมด ที่มีประมาณ 21,000 ตัน และช่วงที่ไป เป็นช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดมาก โดยพบว่าราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยราคาเบอร์ 1 ปีนี้อยู่ที่ 45-50 บาทต่อกก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 13-18 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 206% เกรดกละ 30-35 บาทต่อกก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 9-14 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 182%

"กรมฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจากการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต และการนำอมก๋อย โมเดล มาใช้ จะส่งผลให้สถานการณ์ผลผลิตและราคาล่องกองในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกร มีช่องทางในการกระจายผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น" นายวัฒนศักดิ์กล่าว

### แจกกล่องใส่ผลไม้ 2 แสนกล่อง

นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่า นอกเหนือจากการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายผลไม้เป็นการล่วงหน้าผ่านอมก๋อย โมเดลแล้ว กรมฯ ยังได้เข้าไปช่วยส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดปลายทาง ด้วยการแจกกล่องบรรจุผลไม้ DIT ของกรมฯ เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตผลไม้จากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงในแหล่งการค้าปลายทาง และช่วยในการระบายผลไม้ให้กับเกษตรกร และช่วยกระตุ้นการบริโภคผลไม้จากแหล่งผลิตต่างๆ

"กรมฯ ได้จัดทำกล่องใส่ผลไม้ที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรง แน่นหนา มีระบายอากาศ และเหมาะสำหรับใช้จัดส่งผลไม้โดยเฉพาะ จำนวนกว่า 200,000 กล่อง และได้ส่งมอบให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปกระจายให้กับเกษตรกรที่ขายผลไม้ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ที่ต้องมีการจัดส่งสินค้า และยังได้ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในการมอบสิทธิพิเศษให้กับเกษตรกรที่บรรจุผลไม้ลงในกล่องที่กรมฯ แจกให้นำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อกล่อง สามารถนำมาฝากส่งด้วย



บริการอีเอ็มเอส ส่งด่วนได้ฟรีทุกที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา ถึงวันที่ 30 ก.ย.2565 และหากมีสินค้าที่ส่งเป็นจำนวนมาก ไปรษณีย์ยังให้บริการปรับลดค่าถึงที่อีกด้วย ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนค่าขนส่งให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี" นายวัฒนศักดิ์กล่าว

### เกษตรกรชอบอมก๋อย-แจกกล่องลดต้นทุน

สำหรับเสียงตอบรับจากเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นายวัฒนศักดิ์ บอกว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมาตรการอมก๋อย โมเดล ที่กรมฯ นำมาใช้ เพราะช่วยให้เกษตรกรมีตลาดรองรับล่วงหน้า ก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด และรู้ราคาแน่นอนว่าจะขายได้เท่าไร ซึ่งกรมฯ จะนำไปใช้กับสินค้าเกษตรอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งพืช ผัก ผลไม้ เพราะหากทำตามนี้ ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ปัญหาราคาตกต่ำ ก็จะไม่เกิดขึ้น ช่วยให้เกษตรกรมีที่ขายผลผลิตแน่นอน

ส่วนการแจกกล่องบรรจุผลไม้ เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยลดต้นทุน ทั้งค่ากล่อง และค่าขนส่งจากการไม่ต้องซื้อกล่องมาบรรจุเอง และยังไม่เสียค่าขนส่ง หากน้ำหนักไม่เกินตามที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ช่วยลดต้นทุนลงมาได้มาก และมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น .

## มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือเกษตรกร

นายวรากร อินทแพทย์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ



บพิตร ซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือ ไร่ไร่ แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 340,652

ราย มอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 156,840 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท และยังมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของโครงการ 116,771 ราย จำนวนโค-กระบือ 126,426 ตัว

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งตลอดจนมีการต่อยอด การใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์ และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น.

**กิริยา กากแก้ว ราชงาน**



## จับตา...เขตส่งเสริมนวัตกรรมยาง ปลูกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

โครงการจัดตั้งเขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor of Rubber Innovation : SECri) ใช้เงินลงทุนสูงถึง 89,000 ล้านบาท แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจะคุ้มค่ามาก สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าถึง 990,000 ล้านบาท เพิ่มความต้องการใช้ยางในประเทศไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านตัน เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 45,000 คน กระจายรายได้สู่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ประมาณ 56.18% ช่วยผลักดันกลไกราคายางพาราให้เป็นธรรมชาติที่สำคัญจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง สามารถช่วยยกระดับรายได้ให้ชาวสวนยางประมาณ 15,675 บาทต่อไร่” นายถาวร ธรรมวิวัฒน์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ SECri



ณกรณ์ ธรรมวิวัฒน์

โครงการ SECri เป็นการดำเนินโครงการภายใต้โครงการจัดตั้งพื้นที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ (Rubber Valley) ซึ่งจะดำเนินโครงการในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลของ กยท. รวม 38,520 ไร่ ในเขตจ.นครศรีธรรมราช โดยแบ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรสวนยางอย่างยั่งยืนและเกษตรกรสวนยางผสมผสานรวมประมาณ 33,520 ไร่ ในเขต อ.ช้างกลาง และอ.ทุ่งใหญ่ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3,500 ไร่ในเขต อ.ช้างกลาง เป็นพื้นที่จะใช้ดำเนินโครงการ SECri

ขณะนี้เมื่อเอกชนสนใจจะเข้าร่วมลงทุนในโครงการ SECri แล้ว ทั้งที่เป็นบริษัทภายในประเทศ และบริษัทจากต่างประเทศ โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จำนวน 3 ราย บริษัทพัฒนาพื้นที่ 1 ราย และบริษัทผู้ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางต้นน้ำ 1 ราย สำหรับอุตสาหกรรมที่สนใจลงทุน เช่น อุตสาหกรรมพัฒนาการแปรรูปยางคอมปาวด์ ยางผสม ธุรกิจแปรรูปน้ำยางขึ้น โรงงานผลิตถุงมือยาง โรงงานผลิตถุงยางอนามัย โรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงงานพื้นรองเท้า โรงงานที่นอนและหมอนยางพารา โรงงานผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

ดังนั้น กยท. จึงมั่นใจว่า หากมีการเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว จะทำให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือในด้าน

ต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบสาธารณูปโภค แหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น เกิดช่องทางการขนส่งเพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการลงทุนโรงงานแปรรูปยางพาราขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างแน่นอน ซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง โดยเฉพาะจ.นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้โครงการ SECri ยังจะช่วยส่งเสริมและต่อยอดอุตสาหกรรมยางพารา พัฒนามูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบ

แบบที่หลากหลาย เพิ่มความต้องการใช้ยางพาราภายในประเทศ จากร้อยละ 17 ไปสู่อ้อยละ 23 หรือปริมาณการใช้ยางอยู่ที่ 1.09 ล้านตัน หรือมูลค่าเพิ่มขึ้น 110,000 ล้านบาท เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็น 450,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 ทั้งนี้ กยท. จะให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ โดยมุ่งเน้นการเป็นเขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราที่มีต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะธุรกิจ Start Up รุ่นใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรมยางพาราใหม่ ๆ

โครงการจัดตั้งเขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SECri จะสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศไทยอุตสาหกรรมยางครบวงจร ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราของไทยในการส่งออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ราคายางจะมีเสถียรภาพ เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้สูงขึ้น และจะมีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ กยท. ได้เสนอโครงการให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พิจารณาแล้ว คาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการมากขึ้นในปี 2566 และจะสามารถผลักดันให้เป็นจริงได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปีอย่างแน่นอน.

วิฐิต กลางนอก

เกษตรวันนี้.....● สภาพอากาศ วัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของเพลี้ยแป้ง  
ในช่วงนี้อากาศชื้น ฝนตก เดือนผู้ปลูก กำจัดมด และแหล่งอาศัยของมด ที่เป็น  
มะละกอ ในระยะให้ผลผลิต พืชของเพลี้ยแป้ง ก่อนการ  
รับมือเพลี้ยแป้งตัวอ่อนและ ย้ายกล้ามะละกลงหลุม  
ตัวเต็มวัย คุกกินน้ำเลี้ยง ปลูกรูปลูก ตรวจสอบว่าไม่มีเพลี้ย  
บริเวณยอดอ่อน ใบ ดอก แป้งติดมากับต้นกล้า หาก  
และผล โดยมีมดช่วยพา พบควรนำไปทำลายนอก  
ไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้น แปลง หลังปลูกหมั่น  
พืช การทำลายที่ดอก และ สำรองแปลง โดยเฉพาะ  
ผลอ่อน จะทำให้ดอกและผล ตรวจแปลง ทิศเหนือลม  
หลุดร่วง หรือผลบิดเบี้ยว การ หรือขอบแปลงที่ติดกับแปลงอื่น  
ทำลายที่ยอดอ่อน ใบอ่อน จะทำให้ใบ ถ้าพบการระบาด ตัดส่วนที่พบไปทำลาย  
และยอดหงิกงอ นอกจากนี้มูลหوانที่ และฟ่นสารที่แนะนำบริเวณจุดที่พบ  
เพลี้ยแป้งขับออกมาจะทำให้เกิดราดำที่ เพลี้ยแป้งและรัศมีโดยรอบ เพื่อป้องกัน  
ผิวผล ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ.....● การกระจายตัวของเพลี้ยแป้ง.....●  
แนวทางป้องกัน/แก้ไขกำจัดพืช และ **นายกฯหล่ำปลี**





# พาณิชย์จ่อไล่บี้ผู้ค้าปุ๋ยหลังต้นทุนลด

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงแนวโน้มราคาปุ๋ยเคมีว่า จากการตรวจสอบของกรมพบว่า ราคาได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาปุ๋ยยูเรีย ซึ่งใช้ในการเพาะปลูกพืชแทบทุกชนิดส่วนใหญ่ รวมถึงปาล์มน้ำมันราคาตกลงเฉลี่ย 17.8% จากช่วงเดือน พ.ค.65 โดยปุ๋ยสูตร 21-0-0 ที่ใช้กับปาล์มน้ำมันลดลง 8.2% และสูตร 15-15-15 ที่ใช้กับทุกสินค้าลดลง 6.2%

“กรมจะติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่างใกล้ชิด หากต้นทุนปุ๋ยเคมีนำเข้าลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลง ก็จะขอให้ผู้ผลิตผู้จำหน่าย ปรับลดราคาลงมาตาม เพื่อช่วยเหลือและลดภาระให้กับเกษตรกร”

สำหรับกรณีที่มีข่าวลานเทและโรงสกัดน้ำมันปาล์มใช้ข้ออ้างในช่วงเทศกาลสารทเดือน 10 เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ปฏิเสธการรับซื้อปาล์มน้ำมัน ทำให้ราคาปรับลดลงจนเกษตรกรเดือดร้อนนั้น นายวัฒนศักดิ์กล่าวว่า

กรมได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว พบว่าลานเทและโรงงานสกัดยังรับซื้อปกติ ยิ่งถ้าน้ำมันปาล์มปกติ ส่วนการหยุดของโรงงานเป็นเพียงในช่วงวันที่ 24 และ 25 ก.ย. เป็นช่วงจัดงานเทศกาลงานวันสารทเดือน 10 ประจำปีของภาคได้ ทำให้ทุกปีโรงงานสกัดและลานเทส่วนใหญ่หยุดรับซื้อให้พนักงานไปร่วมทำบุญ

“อย่างไรก็ตาม ได้กำกับไปยังลานเทและสมาคม โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้ว ให้ช่วยกำกับและดูแลสมาชิก ซึ่งนายกสมาคม โรงสกัดยืนยันว่าการรับซื้อยังเป็นปกติ เกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ต้องกังวล นอกจากนี้ ยังได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในแหล่งปลูกปาล์ม ขอให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จังหวัดตรวจสอบสถานการณ์การรับซื้อปดป้ายแสดงราคารับซื้อ และเข้มงวดกับผู้ที่กระทำผิด และเอาเปรียบเกษตรกร รวมทั้งตรวจสอบการรับซื้อ ตรวจสอบตาข้างอย่างใกล้ชิดด้วย”.

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอีอีซี (ส.ค.65)					
มี.ย.2565 (ด้านอุปสงค์)		ชลบุรี	ระยอง	ฉะเชิงเทรา	อีอีซี
การบริโภคเอกชน	รถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่	8.9	10.1	-6.9	7.4
	รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่	19.3	13.0	15.0	17.1
การลงทุนเอกชน	รถปิกอัพจดทะเบียนใหม่	-4.3	0.8	14.6	0.2
	รถบรรทุกจดทะเบียนใหม่	20.7	-34.8	0.7	1.1
	เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ	-50.7	55.8	306.1	8.5
ภาคการท่องเที่ยว	จำนวนผู้เยี่ยมชม	2,358.4	738.4	7,499.1	2,139.3
	รายได้จากผู้เยี่ยมชม	3,238.2	760.2	8,088.1	2,593.3
ก.ค.2565 (ด้านอุปสงค์)					
การบริโภคเอกชน	รถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่	40.2	46.9	56.5	43.6
	รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่	19.5	8.0	44.0	18.6
การลงทุนเอกชน	รถปิกอัพจดทะเบียนใหม่	-1.6	1.1	37.9	5.2
	รถบรรทุกจดทะเบียนใหม่	-3.4	-11.9	83.3	6.2
	เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ	-67.9	90.9	-91.9	-57.1
ภาคการท่องเที่ยว	จำนวนผู้เยี่ยมชม	3,036.8	919.0	17,324.9	2,879.1
	รายได้จากผู้เยี่ยมชม	4,605.3	1,042.9	19,434.4	3,698.6

ที่มา: สกพอ. กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ 29/9/2565

# สัญญาณเศรษฐกิจ 'อีอีซี' ฟิ้นในอัตราชะลอตัว



สำนักยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี รายงานผลล่าสุดในฐานข้อมูลเศรษฐกิจอีอีซี เดือนก.ค.2565 พบว่า เศรษฐกิจเติบโตเร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยตัวชี้วัดด้านการบริโภคที่ปรับตัวขึ้นด้วยปัจจัยสนับสนุนด้านรายได้ของแรงงานภาคการผลิตเพื่อส่งออกที่ยังเติบโตได้ดี แม้อัตราการเติบโตจะเริ่มชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจการค้าโลก รวมถึงรายได้ของแรงงานภาคการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงก่อนหน้า ตามฤดูกาลของทุเรียนและเงาะตัวชี้วัดด้านการลงทุนด้านรถยนต์ปรับตัวขึ้น สะท้อนจากยอดจดทะเบียน

รถปิกอัพ และยอดจดทะเบียนรถยนต์บรรทุก ในขณะที่การลงทุนด้านโรงงานส่งสัญญาณหดตัว เนื่องจากการเร่งลงทุนในช่วงก่อนหน้า

สำหรับเครื่องชี้วัดด้านอุปทานในธุรกิจภาคการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มขยายตัวในระดับสูงและมีอัตราการฟื้นตัวได้เร็วกว่าภาพรวมของประเทศ เป็นผลจากฐานต่ำของปีก่อนหน้า รวมทั้งนโยบายการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในเดือนก.ค. รวมถึงการออกมาตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวฟื้นตัวได้ดี โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสำคัญที่เดินทางเข้าในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากอินเดีย รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไป เศรษฐกิจอีอีซีมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่เป็นอัตราที่

ชะลอลง สะท้อนจากดัชนี Facebook Movement Range และดัชนี Google Mobility ที่แสดงให้เห็นการเดินทางของประชาชนที่ส่งสัญญาณทรงตัว แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะมีแนวโน้มลดลง และภาครัฐมีการออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง

เนื่องจากเศรษฐกิจและการค้าโลกเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวและคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่สำคัญอย่างสหรัฐและสหภาพยุโรป โดยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคยังต้องรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายประเทศตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่อาจมีผลต่อความผันผวนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย จึงเป็นปัจจัยลบที่มีผลต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นภาคการลงทุน อีกทั้งเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า